



# เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

# กิจกรรมข้าว

## ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2554



เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมและองค์กรปกครอง  
ท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม ได้เล็งเห็น  
ความสำคัญของการเล่นกีฬา การสร้างความสามัคคี  
และความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  
ในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม จึงร่วมกันจัดโครงการท้องถิ่น  
สัมพันธ์ ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 54  
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาครุฑราษฎร์พัฒนา  
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์  
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเป็น  
เจ้าภาพในการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดงานใน  
ครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และการแข่งขัน  
กีฬาพื้นบ้าน อาทิ ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ แคร้  
บอล วิ่งกระสอบ และกีฬาอื่นๆ อีกมากมาย



เพื่อสร้างความตระหนักในการศึกษา และความ  
ภาคภูมิใจให้กับเด็กชั้นปฐมวัย เทศบาลตำบล  
บ้านเหลื่อมจึงได้จัดโครงการปริญญาอนุเนื่องขึ้น  
ในวันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยมีกรมอบประกาศนียบัตร  
ให้กับเด็กปฐมวัย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  
ตำบลบ้านเหลื่อม ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  
2553 โดยรับมอบประกาศนียบัตร จาก นางสมคิด  
ฤชา นางกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม



### กองบรรณาธิการ

เจ้าอาวาสวัด กุศลพิสัย (ปลัดเทศบาล) ,นายวรงค์ วัฒนสุทธธรรม (หัวหน้าสำนักปลัด),  
นางสาวนวลดาว แก้วพิณพ์ (จพว.สาธารณสุขชุมชน รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุข)  
นายบุญชอบ ราชพิทักษ์ (นายช่างโยธา) นางอภัยธิยา ลวงพิศวา (จพว.การเงินและบัญชี รักษาการหัวหน้ากองคลัง) พนักงานเทศบาลทุกคน  
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  
โทรศัพท์ : 0-4438-7155, 0-4438-7141  
โทรสาร : 0-4438-7141





เทศบาลตำบลบ้านเข็ญม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเล่นกีฬา จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2554 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล และจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเข็ญม จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งทางด้านกีฬาและนันทนาการต่างๆ ในวันที่ 1 มีนาคม 2554 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้การมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ่วง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กอีกด้วย

